



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๓๒ วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๓๕ วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓๖ วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องหนึ่ง พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (พิจารณาต่อเนื่องเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการของร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อเนื่อง) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดหลักการกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เห็นควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เห็นควรให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญกำหนด
๒. กำหนดหลักการเกี่ยวกับองค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัย
๓. กำหนดหลักการเกี่ยวกับการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีพฤติการณ์ถูกกล่าวหาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด รวมทั้งกำหนดหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนและวิธีการดำเนินการอื่น ๆ

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมหมวด รัฐสภา ในส่วนของบททั่วไป เพื่อวางแนวทางในการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้แก่คณะอนุกรรมการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปจัดทำร่างตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายต่อไป

สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติชัดเจน หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการแถลงข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
<http://www.parliament.go.th>